

แบบวิเคราะห์เอกสารด้านบริบท

วัตถุประสงค์ของการประเมิน

แบบวิเคราะห์เอกสารนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบท ในประเด็นความสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ กับนโยบายรัฐบาลและแผนระดับชาติ

โดยกำหนดหัวข้อรายการวิเคราะห์เอกสาร 2 ส่วน ได้แก่

1. นโยบายรัฐบาล/ยุทธศาสตร์ระดับชาติ
2. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ

วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ กับนโยบายรัฐบาลและแผนระดับชาติ

นโยบายรัฐบาล	แผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ						รวม
	ย. 1	ย. 2	ย.3	ย.4	ย.5	ย.6	
นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์							
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ							
นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้าง โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ							
นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม							
นโยบายที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข							
นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ							
นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม อาเซียน							
นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม							
นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืน							
นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน ที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ							
นโยบายที่ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม							

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)	แผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ						รวม
	ย. 1	ย. 2	ย.3	ย.4	ย.5	ย.6	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความมั่นคง							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ทางสังคม							
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม							
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ							
รวม							
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)	ย. 1	ย. 2	ย.3	ย.4	ย.5	ย.6	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำ ในสังคม							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน ได้อย่างยั่งยืน							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน							
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการ พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน							
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกัน การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล ในสังคมไทย							
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์							
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม							
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ							
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา							
รวม							

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579	แผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ						รวม
	ย. 1	ย. 2	ย.3	ย.4	ย.5	ย.6	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ การแข่งขันของประเทศ							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคม แห่งการเรียนรู้							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียม ทางการศึกษา							
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม							
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ							
รวม							